

ที่ อด ๐๐๒๓.๒/ก๑๕๓๗



ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  
ถนนอธิปัตย์ อด ๔๑๐๐๐

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล สายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลร้องขอให้ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี เป็นหน่วยดำเนินการแทน  
เรียน นายอำเภอเมืองอุดรธานี นายอำเภอบ้านผือ นายอำเภอวังสามหมอ นายอำเภอโนนสะอาด และนายอำเภอกุตุจักษ์

อ้างถึง ประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลร้องขอให้ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี เป็นหน่วยดำเนินการแทน ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล สายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลร้องขอให้ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี เป็นหน่วยดำเนินการแทน ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู อำเภอบ้านผือ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอมือวังสามหมอ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว อำเภอมืออุดรธานี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงศรี อำเภอนิโนนสะอาดและองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเสี้ยน อำเภอกุตุจักษ์ ได้รายงานการร้องขอให้ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี เป็นหน่วยดำเนินการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลแทนและ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี ได้มีประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ กรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลร้องขอให้ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี เป็นหน่วยดำเนินการสอบคัดเลือกแทน ตามประกาศลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลได้เสร็จสิ้นแล้ว ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล สายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้ผ่านการสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี และเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้อำเภอแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารข้อมูลเสนอ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี เพื่อพิจารณาในการแต่งตั้งต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันชัย จันทร์พร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

ประธานกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

โทร. ๐-๔๒๒๑-๑๖๔๖



ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี (ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี)  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล  
สายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ  
กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลร้องขอให้ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี เป็นหน่วยดำเนินการแทน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู อำเภอบ้านผือ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอเมืองวังสามหมอ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว อำเภอเมืองอุดรธานี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาดและองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเลียน อำเภอกุดจับ ได้รายงานการร้องขอให้ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานีเป็นหน่วยดำเนินการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลแทนและ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี ได้มีประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ กรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลร้องขอให้ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี เป็นหน่วยดำเนินการสอบคัดเลือกแทน ตามประกาศลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องศูนย์ข้อมูลและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ชั้น ๒ อาคาร ๒ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นั้น

อาศัยอำนาจตามข้อ ๑๖ แห่งประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล สายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลร้องขอให้ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี เป็นหน่วยดำเนินการแทน โดยมีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวันชัย จันท์พร)  
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

ประธานกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ

กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลร้องขอให้ ก.อบต.อุดรธานี ดำเนินการแทน

แบบท้ายประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

ลำดับ	องค์การบริหารส่วนตำบล / อำเภอ	ตำแหน่งที่สอบคัดเลือก	รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกฯ	สังกัดผู้สมัคร	ลำดับ ชั้นบัญชี
๑	อบต.หนองแวง อ.บ้านฝ้อ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	นางอนิชา จันทร์ธา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	อบต.หนองแวง อ.บ้านฝ้อ	๑
๒	อบต.หนองหัวคู อ.บ้านฝ้อ	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	นางสาวกนกอร ศรีภูโรจน์ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	อบต.หนองหัวคู อ.บ้านฝ้อ	๑
๓	อบต.หนองกุงท่าม้ำ อ.วังสามหมอ	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	นางสาวรุจิรา บุตอินทร์ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	อบต.หนองกุงท่าม้ำ อ.วังสามหมอ	๑
๔	อบต.บ้านขาว อ.เมืองอุดรธานี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	นางนงนพแก้ว ศรีสุพัฒน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	อบต.บ้านขาว อ.เมืองอุดรธานี	๑
๕	อบต.หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	นางสาวยุพิน สังข์ชวน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	อบต.หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด	๑
๖	อบต.ศาลเตียน อ.กุดจับ	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	นางสาวจันทร์เพ็ญ น้อยบัวทิพย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	อบต.ศาลเตียน อ.กุดจับ	๑

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.



หัวหน้าผู้รับผิดชอบ

(เดชา สิงทองกุล)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้ช่วยเลขานุการ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี